

ด่วนที่สุด
ที่ อน ๐๐๓๗.๓/๑๖๕๓๕



ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
ถนนศรีอุทัย อน ๖๑๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนร้านอาหาร และหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๓๒๒๖
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำข้อเสนอแนวทางในการกำกับราคาพลังงานของประเทศอยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงตามนโยบายรัฐบาล แต่เนื่องจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม จะส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงในการซื้อก๊าซหุงต้มมาประกอบอาหาร และทางอ้อมสำหรับประชาชนที่ซื้ออาหารสำเร็จรูปมาบริโภค ทั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนร้านอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร และหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ลงทะเบียนถูกต้องกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งประเมินจำนวนร้านอาหาร หาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารที่มีได้ลงทะเบียนไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดอุทัยธานีพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอแนวทางในการกำกับราคาพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสะท้อนภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลจำนวนร้านอาหาร และหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในแบบรายงานที่กำหนดรายงานให้อำเภอ และให้อำเภอรวบรวมภาพรวมของอำเภอรายงานจังหวัด ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.uthailocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ สด.จ.อุทัยธานี”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเลิศ พรหมจรรย์ ชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร. ๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๙๒๒๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุญาตรายละเอียดข้อมูลจำนวนร้านอาหาร และหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานข้อมูลการใช้ก๊าซ LPG ในร้านอาหารและหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารของจังหวัด
(สำหรับจังหวัด) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานข้อมูลการใช้ก๊าซ LPG ในร้านอาหารและหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารของ อปท.
(สำหรับ อปท.) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดทำข้อเสนอแนะทางในการกำกับราคาพลังงานของประเทศอยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการปรับราคาขาย
ปลีกก๊าซหุงต้ม (LPG) เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงตามนโยบายรัฐบาล แต่เนื่องจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม
จะส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงในการซื้อก๊าซหุงต้มมาประกอบอาหาร และทางอ้อม
สำหรับประชาชนที่ซื้ออาหารสำเร็จรูปมาบริโภค ทั้งนี้ได้ขออนุญาตรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ร้านอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน ๕๐ ตารางเมตร และหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารที่ลงทะเบียนถูกต้องกับ
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งประเมินจำนวนร้านอาหาร หาบเร่/แผงลอย
จำหน่ายอาหารที่มีได้ลงทะเบียนไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำข้อเสนอแนะทางในการกำกับ
ราคาพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสะท้อนภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ จึงขออนุญาต
จังหวัดสำรวจข้อมูลจำนวนร้านอาหาร และหาบเร่/แผงลอยจำหน่ายอาหารขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นลงในแบบรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dla0891_3@dla.go.th ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานฯ
ได้ที่ <http://www.dla.go.th> เข้าถึงได้จากหนังสือราชการ สด.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๘๕.๐๓

(นายโชคชัย เดชอมรธัญ)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒-๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๐๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

